

Số: 220 /BC-UBND

Cà Mau, ngày 04 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO
Về việc trả lời ý kiến cử tri
trước kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khoá XIII

Thực hiện nội dung Báo cáo số 38/BC-ĐĐBQH ngày 07/10/2013 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau về việc tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khoá XIII, Ủy ban nhân dân tỉnh xin trả lời như sau:

1. Về lĩnh vực giáo dục:

Câu hỏi: Cử tri ấp 3, xã Khánh Thuận phản ánh, hiện nay một điểm trường trong xã vẫn chưa có sân chơi cho các em học sinh. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng sớm đầu tư xây dựng sân trường để các em có điều kiện sinh hoạt, vui chơi.

Trả lời: Hiện nay, trên địa bàn ấp 3, xã Khánh Thuận, huyện U Minh có 02 trường học và đã có sân trường. Do điều kiện ngân sách Nhà nước còn khó khăn, nên 02 trường nêu trên nói riêng, một số trường khác nói chung chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ. Vì vậy, sân trường có mặt sân bằng cát, cao trình thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của học sinh. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục rà soát, có kế hoạch đầu tư hoàn thiện các điểm trường trên địa bàn tỉnh, nhằm đáp ứng tốt việc dạy, học tập và vui chơi của học sinh.

2. Về lĩnh vực giao thông:

2.1. Cử tri ấp 3, xã Khánh Thuận phản ánh:

- Câu hỏi: Tuyến đường vàm sông Cái Tàu đến trung tâm huyện U Minh đã bị xuống cấp nhưng từ năm 2008 đến nay vẫn chưa được nâng cấp. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng sớm mở rộng, duy tu, sửa chữa tuyến đường trên.

Trả lời: Tuyến đường này thuộc Dự án đường ô tô về trung tâm xã Khánh An, huyện U Minh, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2009. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách Nhà nước khó khăn nên tỉnh phải tạm dừng, hoãn một số dự án, trong đó có Dự án nêu trên. Việc triển khai đầu tư Dự án sẽ được xem xét, quyết định khi cân đối được nguồn vốn. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương giao Ủy ban nhân dân huyện U Minh tổ chức duy tu, sửa chữa mặt đường và các cầu hư hỏng trên tuyến để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại được dễ dàng.

- Câu hỏi: Hiện nay trên tuyến sông nói chung, sông Cái Tàu nói riêng vẫn còn nhiều nò, đò, lú... che chắn, lấn chiếm lòng sông, gây cản trở giao thông. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ các chướng ngại vật trên, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm.

Trả lời: Thời gian qua, các cấp, các ngành chức năng trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không đặt nò, đá, lú,... trên các tuyến đường thủy nội địa và tổ chức tháo dỡ các chướng ngại vật này. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn. Theo phân cấp quản lý, vấn đề trên thuộc trách nhiệm giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Do đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nói chung, Ủy ban nhân dân huyện U Minh nói riêng tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, tháo dỡ các chướng ngại vật trên sông; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt quy định có liên quan và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2.2. Câu hỏi: Cử tri xã Biển Bạch Đông và cử tri khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình bức xúc phản ánh, hiện nay tuyến đường Hành lang ven biển phía Nam do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư, đã cho các đơn vị thi công vận chuyển vật tư để thi công dự án, làm cho các đoạn đường từ thị trấn Thới Bình đến xã Tân Bằng bị hư hỏng nặng và đoạn đường từ kinh Bà Đặng, khóm 7, thị trấn Thới Bình đến xã Thới Bình mặt đường hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm và khó khăn cho người tham gia giao thông, bên cạnh đó khi trời mưa, cát, bùn, đất từ mặt đường trôi xuống sông làm lòng sông bị cạn gây khó khăn cho các phương tiện thủy. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nhanh chóng duy tu, khắc phục các tuyến đường bị xuống cấp nêu trên, đồng thời tiến hành nạo vét lòng sông.

Trả lời: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hành lang ven biển phía Nam, do Bộ Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư và Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long trực tiếp điều hành. Trong quá trình thi công, nhà thầu vận chuyển vật tư bằng xe chuyên dụng đã làm hư hỏng mặt đường và để cát, bùn trôi xuống sông gây khó khăn cho giao thông đường thủy. Sở Giao thông vận tải đã có nhiều văn bản đề nghị Chủ đầu tư và các nhà thầu khắc phục, nhưng việc khắc phục chưa đạt yêu cầu. Để giải quyết vấn đề này, yêu cầu Sở Giao thông vận tải tích cực đôn đốc đơn vị trực tiếp điều hành dự án có biện pháp sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng và nạo vét những đoạn kênh bị cát, bùn làm cạn trong thời gian sớm nhất.

3. Về lĩnh vực chính sách:

3.1. Câu hỏi: Ý kiến cử tri ấp 11, xã Khánh Thuận phản ánh, hiện nay có nhiều trường hợp lười lao động, nghiện rượu, chơi số đề, cờ bạc... trông chờ, ỷ lại vào trợ cấp của Nhà nước và ủng hộ của cộng đồng. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát chặt chẽ các đối tượng được hỗ trợ và cấp sổ hộ nghèo.

Trả lời: Để đảm bảo công tác điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau rà soát kết quả công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013; đồng thời căn cứ vào nguyên nhân nghèo để phân loại đối tượng, từ đó có biện pháp tác động phù hợp. Theo quy định nêu trên, nếu có trên 50% người dân ở khu vực dân cư tham gia buổi bình xét hộ nghèo, cận nghèo đồng tình, Trưởng ấp, khóm đưa hộ được bình

xét vào danh sách đề nghị công nhận hộ nghèo, cận nghèo. Vì vậy, thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, rà soát của các cơ quan chức năng, đề nghị cử tri khi tham gia bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo phải công tâm, khách quan nhằm đảm bảo chọn đúng đối tượng theo quy định; đồng thời cần chỉ rõ nguyên nhân nghèo của từng hộ để có biện pháp giúp đỡ phù hợp.

3.2. Câu hỏi: Cử tri Trần Nghĩa Hiệp, ấp Sào Lưới B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời kiến nghị cho đối tượng Xã Đội trưởng tham gia kháng chiến chống Mỹ từ trần được hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trả lời:

Theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/11/2005, trường hợp đối tượng từ trần trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, một trong những người sau đây: vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của người từ trần được hưởng chế độ một lần. Do đó, đề nghị thân nhân của đối tượng đến Ban Thương binh Xã hội xã nơi có hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định. Đối với trường hợp đối tượng từ trần sau ngày Quyết định có hiệu lực thi hành nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước, Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo, xin ý kiến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về vấn đề này.

4. Về lĩnh vực điện:

Câu hỏi: Cử tri ấp 3 xã Khánh Thuận, huyện U Minh phản ánh, chính quyền địa phương đã có chủ trương, khảo sát xây dựng hành lang an toàn lưới điện và đã có yêu cầu hiến đất mỗi bên 2m. Công ty Điện lực Cà Mau lại tiếp tục yêu cầu dân hiến thêm đất mỗi bên từ 3m - 4m. Cử tri đề nghị Công ty Điện lực Cà Mau giải thích rõ cho cử tri trong ấp biết nguyên nhân yêu cầu dân hiến thêm đất.

Trả lời: Đây là công trình thuộc dự án Năng lượng nông thôn 2, có nguồn vốn thực hiện từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Do đường dây điện sử dụng là dây trần nên khi triển khai dự án, tổ chức tham vấn cộng đồng đã vận động nhân dân hiến đất mỗi bên 2m, nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện theo quy định. Thời gian gần đây, nhân viên Công ty Điện lực Cà Mau đã vận động nhân dân cho chặt, tía những cây cao ngoài phạm vi 2m nhưng có khả năng đổ ngã vào đường dây điện, gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân dân và không đảm bảo an toàn lưới điện, nhất là trong thời gian có mưa, bão. Tuy nhiên, nhân viên ngành điện chưa giải thích rõ nên người dân hiểu nhầm phải hiến thêm đất ngoài 02m hành lang an toàn lưới điện, vì vậy đề nghị Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Cà Mau và chính quyền địa phương giải thích rõ nội dung trên để người dân hiểu.

5. Về lĩnh vực pháp luật:

5.1. Câu hỏi: Cử tri Trần Quốc Nam, thị trấn Năm Căn phản ánh: Năm 1999, ông có làm đơn xin đi học đại học tại chức tại tỉnh Cà Mau, đơn của ông được Đảng ủy thị trấn Năm Căn và Ban Tổ chức Huyện ủy Ngọc Hiển đồng ý cho ông đi học, nhưng đến ngày 28/3/2001, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Năm Căn ra Quyết định cho ông thôi giữ chức cán bộ phụ trách giao thông - nông nghiệp - xây dựng - thủy lợi của thị trấn, lý do ông theo học đại học ngành tài chính kế toán dài hạn nên không thể đảm trách công tác địa phương và điều ông về tham gia công tác chính quyền khóm II, thị trấn Năm Căn.

Ngày 25/9/2001, ông có làm tờ kiến nghị gửi đến Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy thị trấn Năm Căn và Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra và Ban Tổ chức chính quyền huyện Ngọc Hiển để xem xét, giải quyết.

Ngày 25/6/2003, Đảng ủy thị trấn Năm Căn có báo cáo việc giải quyết đơn yêu cầu của ông Trần Quốc Nam, trong báo cáo có đoạn:

- Việc Ủy ban nhân dân thị trấn Năm Căn cho ông Trần Quốc Nam thôi giữ chức cán bộ phụ trách giao thông - nông nghiệp - xây dựng - thủy lợi của thị trấn là chưa đúng nguyên tắc, sai thẩm quyền.

- Trong thời gian giải quyết vụ việc chưa dứt điểm, nhưng ngưng trả sinh hoạt phí và hỗ trợ học phí đi học.

- Xem xét sinh hoạt phí và hỗ trợ kinh phí đi học để tiếp tục cấp lại cho đồng chí Trần Quốc Nam trong thời gian qua đến thời điểm giải quyết dứt điểm.

- Đồng chí Trần Quốc Nam phải chấp hành sự phân công của tập thể đối với nhiệm vụ sắp tới.

Nhưng các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn Năm Căn nêu trong báo cáo, đến nay chưa được Ủy ban nhân dân thị trấn Năm Căn tổ chức thực hiện. Cử tri đề nghị Đảng ủy thị trấn Năm Căn chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Năm Căn cấp sinh hoạt phí từ tháng 7 năm 2003 đến nay cho ông và cấp lương quý I năm 2001 cho ông, vì quý I năm 2001 ông chưa được nhận. Đồng thời, ông đề nghị thanh toán 16.750.000 đồng chi phí ông học đại học 04 năm và xem lại phần bảo hiểm xã hội mà ông đã nộp từ tháng 01 năm 1994 đến tháng 3 năm 2001.

Trả lời: Theo báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn, đơn yêu cầu của cử tri Trần Quốc Nam đã được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Năm Căn giải quyết ngày 10/6/2005. Tuy nhiên, đến ngày 31/8/2011, ông Nam tiếp tục có đơn yêu cầu và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Năm Căn đã mời ông Nam đến làm việc, sau cùng ông Nam chấp nhận với kết quả giải quyết trước đây (ngày 10/6/2005) và cam kết không yêu cầu, khiếu nại gì thêm.

- Đối với khoản tiền hỗ trợ đi học, đóng học phí từ năm 2001 đến năm 2004 và truy lĩnh lương, chi đóng BHXH từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 6 năm 2003: ông Nam đã nhận đủ số tiền là 16.312.000 đồng (theo Bản đề nghị của ông Nam ngày 15/6/2005 và được duyệt chi ngày 17/6/2005).

- Việc ông Nam yêu cầu cấp sinh hoạt phí từ tháng 7 năm 2003 đến nay: Do ông Nam không hoàn thành nhiệm vụ được giao và đã nghỉ công tác để tự tìm việc khác trong thời gian nêu trên, nên không được cấp sinh hoạt phí theo quy định.

- Về chế độ lương, bảo hiểm xã hội của ông Trần Quốc Nam từ quý I/2001 trở về trước: Ủy ban nhân dân thị trấn Năm Căn đã thanh toán dứt điểm hàng tháng cho ông.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để ông Nam rõ, nếu có vấn đề gì cần làm rõ thêm, yêu cầu ông liên hệ với Ủy ban nhân dân thị trấn Năm Căn để được xem xét theo thẩm quyền.

5.2. Cử tri thành phố Cà Mau phản ánh:

- **Câu hỏi:** Hiện nay, một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Cà Mau chậm triển khai. Cử tri đề nghị ngành chức năng kiểm tra, rà soát công bố công khai cho dân biết cụ thể điển hình một số dự án thuộc xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau.

Trả lời:

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, rà soát các dự án trên địa bàn thành phố Cà Mau và thu hồi chủ trương đầu tư một số dự án chậm triển khai thực hiện như: 13 dự án khu đô thị mới (Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); thu hồi đất của Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh nhà Anh Tuấn tại phường 9, thành phố Cà Mau (Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). Hiện nay, trên địa bàn xã Lý Văn Lâm chỉ có một số dự án do doanh nghiệp tư nhân làm chủ đầu tư, tiến độ thực hiện như sau:

- Dự án Khu đô thị mới Tài Lộc (do Công ty TNHH Tài Lộc làm chủ đầu tư) và Dự án Khu đô thị Thương mại Du lịch Hoàng Tâm (do Công ty TNHH Thương mại Địa ốc Hoàng Tâm làm chủ đầu tư): giai đoạn 1 thực hiện đạt trên 90% và giai đoạn 2 đạt 50%.

- Dự án Khu đô thị mới Bạch Đằng (do Công ty Cổ phần Nam Bắc làm chủ đầu tư) và Dự án Khu dân cư phía Đông quốc lộ 1A (do Công ty Cổ phần Nhựt Hồng làm chủ đầu tư): tiến độ đạt trên 50%.

- Dự án Nhà ở cho người thu nhập thấp (do Công ty TNHH Thiên Tân làm chủ đầu tư): đang trong giai đoạn thỏa thuận bồi thường GPMB với hộ dân.

Trong thời gian tới, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án đã được phê duyệt.

- **Câu hỏi:** Dự án Sân bay đang triển khai giai đoạn 2, có liên quan đến 13 hộ dân, trong đó đã có 03 hộ nhận tiền bồi hoàn nhưng vẫn chưa chấp hành di dời; Dự án Trường Cao đẳng Sư phạm cũng vướng về giải phóng mặt bằng nên từ năm 2005 đến nay vẫn chưa triển khai được một số hạng mục, gây khó khăn cho

các đơn vị. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng tình xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên để tạo sự công bằng cho những hộ dân đã chấp hành tốt chính sách của Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển cảnh quan đô thị.

Trả lời:

- Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án mở rộng đường vào Cảng hàng không Cà Mau (giai đoạn 2), do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau phê duyệt, có 14 hộ dân bị ảnh hưởng. Sau khi triển khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, chỉ có 03 hộ đồng ý nhận tiền, các hộ còn lại yêu cầu được bồi thường theo giá thị trường. Do đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau thực hiện trình tự thủ tục và chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định hiện hành và vận động người dân hợp tác để sớm có mặt bằng mở rộng sân bay. Nếu các hộ dân bị ảnh hưởng tiếp tục không đồng tình thì có biện pháp xử lý đúng quy định của pháp luật.

- Về Dự án xây dựng Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau, trong quá trình thực hiện, dự án ảnh hưởng đến 17 hộ dân. Các hộ dân đã đồng ý nhận tiền bồi thường, riêng hộ bà Lê Thị Hồng Nhiễm khiếu nại về giá bồi thường và chính sách hỗ trợ, nhưng các cơ quan thẩm quyền đều bác đơn khiếu nại. Hiện nay, bà Lê Thị Hồng Nhiễm đã có đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân tỉnh yêu cầu xử phúc thẩm vụ kiện và đang chờ Tòa án xét xử.

5.3. Câu hỏi: *Cử tri Nguyễn Thanh Tú, ấp Mũi Tràm, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời kiến nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có giải pháp giáo dục, tuyên truyền, vận động thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự tham gia tốt công tác kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, có giải pháp giáo dục, ngăn chặn, xử lý đối với những trường hợp cố ý xăm hình để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.*

Trả lời:

Theo báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản có liên quan để các thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tự giác chấp hành và thực hiện việc kiểm tra, khám sức khỏe theo quy định.

Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo, xử lý kiên quyết những trường hợp chống, trốn tránh, không chấp hành việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đối với những thanh niên cố tình xăm hình để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, ngoài việc xử phạt bằng tiền, người vi phạm còn phải chấp hành quy định về kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

Về ý kiến phản ánh của cử tri, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau nói chung, huyện Trần Văn Thời nói riêng, quan tâm thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

6. Về lĩnh vực văn hoá, xã hội:

Câu hỏi: Cử tri phường 6, thành phố Cà Mau phản ánh, hiện nay nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Cà Mau bày bán quần phục công an, bộ đội cho trẻ em, những điểm bán này còn dùng cả manocanh mặc quần phục của công an, bộ đội đứng chào, gây phản cảm cho người đi đường. Chưa kể đến một số phụ huynh cho con mặc quần phục nêu trên và vô tư tham gia giao thông như trường hợp mới đây nhất đã có đoạn clip 2 cậu bé mặc trang phục cảnh sát đẹp đường gây xôn xao dân cư mạng. Cử tri đề nghị các cơ quan chuyên môn có giải pháp gì để quản lý việc mua, bán, sử dụng trang phục mô phỏng của công an, bộ đội cho trẻ em không diễn ra bừa bãi, gây phản cảm, mất hình ảnh tôn nghiêm của các chiến sĩ công an và “bộ đội Cụ Hồ”.

Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra. Qua công tác kiểm tra, cơ quan quản lý thị trường đã nhắc nhở người dân không nên bán mặt hàng này và người bán đã chấp hành. Đề nghị Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người bán mặt hàng này.

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khoá XIII. Ủy ban nhân dân tỉnh kính mong quý vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, các cấp chính quyền, đoàn thể khi tiếp xúc cử tri có thông báo, giải thích thêm để cử tri được biết.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, xin gửi đến Quý vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, cùng toàn thể bà con cử tri trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu QH (Đoàn ĐBQH tỉnh);
- Các Ban của Tỉnh uỷ;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Báo, Đài, Công TTĐT tỉnh (tuyên truyền);
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- CVNN (T), các CV khối tổng hợp (VIC);
- Lưu: VT, Ktr95.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Dũng